

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า หลังประธานเฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเร็ว ๆ นี้

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าลงเช่นเดียวกับสกุลเงินอื่นๆ ที่ได้รับแรงกดดันจากความเห็นของประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ว่าอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้

*ดอลลาร์พุ่งขึ้นแตะจุดสูงสุดรอบ 1 เดือนเทียบกับเยน ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย หลังถ้อยแถลงของนางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟด ช่วยกระตุ้นคาดการณ์ที่ว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้

*ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินพุ่งขึ้นจาก 95.168 ในวันพฤหัสบดีที่ 95.521 ในช่วงทำวันศุกร์ และปรับขึ้นต่อจนแตะจุดสูงสุดรอบ 2 เดือน ที่ 95.828 ในวันนี้

*นางเยลเลน กล่าวในวันศุกร์ว่า การปรับขึ้นดอกเบี้ยในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสม หากเศรษฐกิจสหรัฐและตลาดแรงงานสหรัฐยังคงปรับตัวดีขึ้นต่อไป

*ดอลลาร์/เยนได้รับแรงหนุนจากความเคลื่อนไหวทางการเมืองในญี่ปุ่นด้วย หลังเจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่น กล่าวในวันอาทิตย์ว่า นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น วางแผนจะเลื่อนเวลาในการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ออกไปราว 2 ปีครึ่ง

*นักลงทุนคาดว่า รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังจัดทำงบประมาณเสริมเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจญี่ปุ่น และคาดว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) อาจจะผ่อนคลายนโยบายการเงินลงไปอีก

*แม้การเลื่อนเวลาในการปรับขึ้น VAT จะช่วยพยุงเศรษฐกิจญี่ปุ่น แต่รัฐบาลญี่ปุ่นจะมีรายได้น้อยลง และปัจจัยนี้อาจส่งผลให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของญี่ปุ่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเยน

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2.65 พันล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ รวม 2.25 หมื่นล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 1.0 พันล้านบาท

*09.07 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.766/785 จาก 35.636 เมื่อวันศุกร์

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 39.693/792 จาก 39.735 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 110.91/94 จาก 110.22 เมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1100/04 จาก 1.1114 เมื่อวันศุกร์

"เมื่อคืนวันศุกร์ comment ของเยนเลนออกมาในโทนว่า เตรียมจะขึ้นดอกเบี้ยก็กดดันสกุลเงินอื่นๆ บาทเราก็เลยอ่อนไปด้วย แต่ช่วงนี้อาจจะยังมีเรื่องของ fund flows ที่ยังช่วยอยู่บ้าง แต่ก็ต้องดูว่าหลังจากเยนเลนออกมาพูดแบบนี้ ฝรั่งจะมองกันยังไงต่อ" ดีลเลอร์กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้